
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผานการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย สามญั 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพนัธ ๒๕๕๒ แลว  

รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
============== 

 
ผูมาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขาธิการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร  องศวรโสภณ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร         รองเลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ คณะเทคนิคการแพทย 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล  ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. รองศาสตราจารยจําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๘. เรืออากาศโทชัชชัย  คุณาวิศรุต คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๙. อาจารยณรงศักดิ์  สอนใจ คณะศิลปศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยดลินา  ตันหยง คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๑. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๒. อาจารยดุสิต  เลาหสินณรงค คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๕. อาจารยพรพรรณ  สมบูรณ วิทยาลัยราชสุดา 
 ๑๖. อาจารยมธุรส  ศรีนวรัตน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  โตสุขศรี คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารยวารี  วองโชติกุล คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๑. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๒. รองศาสตราจารยวิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 
 ๒๕. อาจารยสุชัย  นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๗. อาจารยโสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
 ๒๘. อาจารยสาวิตรี  ทยานศิลป สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
       แทนรองศาสตราจารยสายฤดี  วรกิจโภคาทร 
 
ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 
 ๑. รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓. อาจารยชนิดา  ปโชติการ สถาบันวิจัยโภชนาการ 



 ๒

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๕. อาจารยนพดล  ตั้งภักดี คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยภาวิทย  เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. อาจารยมรกต  เชิดเกียรติกุล สํานักคอมพิวเตอร 
 ๑๐. อาจารยโยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๑. รองศาสตราจารยวรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  พันธศรีมังกร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๓. รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๑๔. อาจารยศุภลักษณ  เข็มทอง คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 
 ๑๕. รองศาสตราจารยสุชาติ  นวกวงษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๑๖. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๑๗. รองศาสตราจารยอธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๘. อาจารยอนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  กิตตินิยม ประธานสภาอาจารยคณะเทคนิคการแพทย 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาที่งานสภาคณาจารย 
 ๔. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ เจาหนาที่งานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานสภาคณาจารย ทําหนาที่ประธานที่ประชุม กอนเปดการ
ประชุม ประธานแจงวา ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําจะพบสมาชิกสภาคณาจารยใน
เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมี ศาสตราจารยสุทัศน ฟูเจริญ  รองศาสตราจารยธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ  รองศาสตราจารยสมคิด โพธ์ิ
ชนะพันธุ และ ดร.สถาพร สาธุการ ดังนั้น จึงขอดําเนินการประชุมสภาคณาจารยใหเสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ตอจากนั้น 
ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๒ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 
จํานวน ๒๘ คน ติดราชการ ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๘๗ 

 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๒๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดสอบถามขอมูลในวาระที่ ๓.๑.๓ เรื่องการปรับปรุงบัญชี

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร ประธานสภาคณาจารยชี้แจงวา เงินประจําตําแหนง
ผูบริหารหลังจากปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต่ํากวาเงินประจําตําแหนงของผูบริหารชุดกอนที่เคยไดรับ จึงมี



 ๓

การปรับปรุงเงินประจําตําแหนงผูบริหารใหเทากับที่เคยไดรับ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๓ วรรคสาม 

 สําหรับในวาระที่ ๕.๕ การเลื่อนเงินเดือนประจําปของอธิการบดีนั้น ประธานชี้แจงวา เปนหนาท่ีของ
นายกสภามหาวิทยาลัย แตเพ่ือความโปรงใส นายกสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอแตงตั้งคณะทํางานประเมินการปฏิบัติหนาที่
อธิการบดี 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ปอมท. ไดมีการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๑ ณ หองประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการประชุม
ครั้งนี้ ไดมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม เนื่องจากชุดเกาครบวาระ ผลการเลือกตั้ง สรุปไดดังนี้ 

 ๑) ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ  
 ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม   ประธาน ปอมท. 
 ๒) รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล  
 ประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล   รองประธาน ปอมท. คนที่ ๑ 
 ๓) ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นพพร  ลีปรีชานนท 
 ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   รองประธาน ปอมท. คนที่ ๒ 
 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 ประธานแจงวา มีการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑ วันที่ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมวิชัยประสิทธ์ิ ๓ ชั้น ๓ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุม
กองทัพเรือ ประธานไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท เขาประชุมแทน สรุปสาระสําคัญตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ การสนทนาสงทายปสภาคณาจารย เรื่อง “๑ ป กับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” 
 ประธานแจงวา สภาคณาจารยไดจัดสนทนาสงทายปสภาคณาจารย เรื่อง “๑ ป กับการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองบรรยาย ศาสตราจารย นพ.ชัชวาล โอ
สถานนท ชั้น ๑ สํานักงานอธิการบดี มีการถายทอดสดทาง IP-TV โดยสํานักคอมพิวเตอร และลามภาษามือ วิทยาลัยราชสุดา 
โดยมีผูรวมสนทนาฯ ดังนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย  นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม อธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ศาสตราจารย นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รองศาสตราจารย นพ.ธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ ดําเนินการสนทนาโดย ประธานสภาคณาจารย 
ซึ่งสํานักคอมพิวเตอรไดนําการถายทอดทาง IP-TV เผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแลว ผูสนใจสามารถเปดชมได 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖ การประชุมทางวิชาการ ของ ทปอ. 
 ประธานแจงวา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ กําหนดจัด

ประชุมทางวิชาการ ประจําป ๒๕๕๑ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: การบริหารจัดการ ระหวางวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประธานเปนผูเขารวมประชุมฯ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 ๔

  ๑.๗ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
  ประธานแจงวา ไดทําหนังสือเสนอชื่อสมาชิกเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตอนรับอาจารยสักขีพยาน
และแขกผูมีเกียรติ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ดังนี้ 

 ๑)  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล   
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ  
 ๓)  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร  องศวรโสภณ  
 ๔)  รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย  

 ๕) ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท  
 ๖)  ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข   

 ๗)  รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา  
 ๘)  รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต  
 ๙)  ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ  
 ๑๐) ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๘ การสัมมนา เรื่อง “ขอเท็จจริง ประสบการณ และผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับ” 
  ประธานแจงวา ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “ขอเท็จจริง ประสบการณ และผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ” ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ หองบรรยาย ๒๕๑ 
(๓๐๐/๒) สวนขยายอาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๙ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําพบสมาชิกสภาคณาจารย 
 ประธานแจงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําพบสมาชิกสภาคณาจารย ในวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๒ ในเวลา ๑๕ .๐๐ น . โดยมี ศาสตราจารยสุทัศน ฟู เจริญ  รองศาสตราจารยธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ   
รองศาสตราจารยสมคิด โพธ์ิชนะพันธุ และดร.สถาพร สาธุการ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๑๐ สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ ลาออก 
 ประธานแจงวา รองศาสตราจารยสุชีลา ตันชัยนันท สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ จากคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดขอลาออกจากสมาชิกสภาคณาจารย ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เนื่องจากมีปญหาสุขภาพ 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเลือกตั้งซอมฯ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๑๑ นายกสภามหาวิทยาลัยขอพบสมาชิกสภาคณาจารย 
 ประธานแจงวา นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลขอพบสมาชิกสภาคณาจารย ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกเขารวม จํานวน ๑๘ คน ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ จะเปนผูสรุปสาระสําคัญลงขาว
สภาคณาจารย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



 ๕

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๑ แลวมีการแกไขดังนี้ 
 หนา ๔ ขอ ๓.๑ ใหตัดยอหนาที่ ๒ ออก 
 หนา ๗ ขอ ๔.๓ เพ่ิมขอความตอทายยอหนาแรก ความวา อยางไรก็ตาม อาจารยพรพรรณ สมบูรณ ได

เสนอวาระนี้กอนที่สภาคณาจารยจะจัดรับฟงความคิดเห็น ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  
 เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๓.๑.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานสวนงาน พ.ศ....  
 ประธานแจงวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดประกาศใชเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ สภาคณาจารยไดรับการรองเรียนทางอีเมลลวา ไมเห็นดวยที่จะให
เรียกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดวาพนักงานสวนงาน ควรใชคําวาพนักงานมหาวิทยาลัยเหมือนกันทั้งหมด เพราะทุกคน
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดเสนอเรื่องนี้ตอ ศาสตราจารยประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพ 

 ตามขอบังคับฯ นี้ พนักงานมหาวิทยาลัยหมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย หรือสวนงานแลวแตกรณี และใหใชวา พนักงานมหาวิทยาลัยแลวตามดวยชื่อของสวนงาน เชน พนักงาน
มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปนตน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินประจําตําแหนงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ประธานแจงวา ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินประจํา
ตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยในขอ ๑๗ กําหนดวา “ให
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการหรือปรับสถานภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุนที่มีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศ ตั้งแตวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป” ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา การใหพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุนที่ปรับสถานภาพ
โดยอัตโนมัติเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติใหมตั้งแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ และขาราชการที่เปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ โดยใหไดรับเงินประจําตําแหนงตาม
อัตราใหมที่กําหนดตั้งแตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป นั้น ไมชอบธรรม เพราะตามหลักการแลวพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงควรไดรับเงินประจําตําแหนงนั้นตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว
เปนตนไป ประกอบกับในขอ ๑๔ ของประกาศนี้ ระบุวา “การจายเงินประจําตําแหนงใหจายไดตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาท่ีหลัก
ของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง” ซึ่งพนักงานหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารก็ให
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตั้งแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป ตามประกาศ ขอ  ๑๖ 

 ซึ่งไดเสนอเรื่องนี้ในวันที่พบนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอใหเสนอเรื่องนี้เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 ๖

  

   ๓.๒ แผนการดําเนินงานของสภาคณาจารย ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  เลขาธิการแจงวา ไดแจงใหกรรมการฝายตางๆ เสนอแผนงานโครงการตางๆ ที่จะจัดในป ๒๕๕๒ 
ซึ่งมีบางฝายไดดําเนินการไปบางแลว ขอใหนําเสนอในวาระการดําเนินงานของฝายตางๆ ประธานไดสอบถามความคืบหนา
เรื่องรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... เลขาธิการแจงวา กองกฎหมายไดพิจารณาแลว โดยขอให
สภาคณาจารยชี้แจงหลักการและเหตุผลในการแกไข พรอมตารางเปรียบเทียบ ขอบังคับฯ สวนที่แกไข พรอมเหตุผล ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการ คาดวาจะเสร็จในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งเรื่องคุณสมบัติของผูสมัคร
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในประเด็นเก่ียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  
ไมควรมาจากผูบริหาร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๓ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ   ของมหาวิทยาลัย 

๓.๓.๑ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล  ประธานกรรมการฝายวิชาการ และผูแทนสภาคณาจารยใน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ชี้แจงวา คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนง
ทางวิชาการ ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีดังนี้ 

 ๑) การรายงานผลการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
 ๒) สรุปการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 ๓) ตารางจํานวนผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
 ๔) PowerPoint เรื่อง มุมมองวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาวสูตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ไดชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และ

ฝากขอเสนอใหสมาชิกสภาคณาจารยนําขอมูลนี้ไปกระตุนตอผูรับผิดชอบเรื่องนี้ พรอมทั้งเชิญชวนอาจารยในคณะ สถาบัน 
วิทยาลัย ของตนเองเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ใหมากขึ้น เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง เนื่องจากขณะนี้ มหาวิทยาลัย
มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเพียง ๕๘% ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว ๗๐%  ขึ้นไป 

 สําหรับแผนงานของฝายวิชาการ ประจําป ๒๕๕๒ ไดมีกรรมการฝายวิชาการเสนอ ดังนี้ 
 ๑) จัด Workshop เก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๒) จัดสัมมนาเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เปนการตอยอดจากการสัมมนาครั้งท่ีแลว 
 ที่ประชุมกรรมการฝายวิชาการยังไมไดขอสรุปวาจะเลือกโครงการใด ซึ่งจะมีการประชุมอีก

ครั้งหนึ่ง 
 ผูชวยศาสตราจารยวันดี โตสุขศรี แจงวา ไดมีคณาจารยในคณะรองเรียนเปนการสวนตัววา มี

ชื่อปรากฏอยูในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย กรณีไมผานการประเมินการขอตําแหนงทาง
วิชาการ จึงขอฝากรองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล นําไปพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ตําแหนงทางวิชาการดวย 

 นอกจากนี้ ประธานไดเสนอโครงการสัมมนาเพื่อระดมสมองอาจารยที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Top ๕๐ เก่ียวกับการไปใหถึง ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยโลกวา จะมีขอเสนอแนะอะไร อยางไร เพ่ือให
มหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุพันธกิจภายในอีก ๓ ปขางหนา 

 ๓.๓.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร  

 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และ
ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไมมีการประชุม 



 ๗

 ๓.๓.๓ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

 ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทนสภา
คณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม 

 ๓.๓.๔ กรรมการฝายสวัสดิการ   
  รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ ชี้แจงวา ไดมีการ

ประชุมกรรมการฝายสวัสดิการในชวงเที่ยงของวันนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมมอบหมายใหฝายสวัสดิการศึกษา กรณีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังทําหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิในการไดรับบํานาญและ
สวัสดิการจากราชการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงาน ซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปวา ขาราชการของสถาบันฯ ที่ประสงคเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน สามารถเปนสมาชิก กบข. 
ตอไปได และยังคงสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ จากราชการเชนเดียวกับผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ นั้น 

 ที่ประชุมฝายสวัสดิการมีความเห็นวา ถาคณะกรรมการกฤษฎีกายอมรับ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังทําได มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็นาจะไดรับสิทธินั้นเชนเดียวกันดวย ขอใหรอความ
ชัดเจนอยางเปนทางการจากสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกอน 

๓.๓.๕ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 
    รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย แจงวา มีการ

ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารย เมื่อชวงเที่ยงของวันนี้ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๑) การคัดเลือกอาจารยตัวอยาง อยูในขั้นตอนการสัมภาษณบุคลากรในคณะที่มีผูไดรับการ

เสนอชื่อเปนอาจารยตัวอยาง 
  ๒) โครงการของฝายพัฒนาอาจารยป ๒๕๕๒ จะจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพอาจารยใน

หัวขอเก่ียวกับ Transformative Learning โดยใชเวลาครึ่งวัน ในรูปแบบบรรยาย วิทยากร ๒ ทาน คือ รองศาสตราจารยกัมปนาท 
ภักดีกุล และวิทยากรจากศูนยจิตตปญญาศึกษา กลุมเปาหมายคืออาจารยประมาณ ๔๐ คน ประธานสภาคณาจารยแจงวา 
สําหรับวิทยากรจากศูนยจิตตปญญาศึกษา จะขอเปนผูประสานเอง 

๓.๓.๖ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
          ประธานแจงวา เว็บไซตสภาคณาจารยภาคภาษาอังกฤษเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งเจาหนาท่ีสภา

คณาจารยไดเปดเว็บไซตใหที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็น 
  ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ นาทะพันธ เสนอใหปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหมีความ

นาสนใจมากขึ้น เชน มีภาพเคลื่อนไหว เปนตน 
  อาจารยพรพรรณ สมบูรณ เสนอวา ทําอยางไรใหผูพิการไดเขาถึงเว็บไซตภาษาอังกฤษ 
๓.๓.๗ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน 
   ประธานแจงวาไมมีการประชุม 
๓.๓.๘ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 อาจารยนพดล ตั้งภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย ลาประชุม 
๓.๓.๙ กรรมการบริหารจัดการโรงอาหารกลางและรานคา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 อาจารยชนิดา ปโชติการ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง

และรานคา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลาประชุม 
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 ๓.๓.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
  ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดขอให ผูชวยศาสตราจารย
กุลณสรรค สายขุน เขาประชุมแทน ผ ูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค สายขุน สรุปผลจากการประชุม ดังนี้ 

 ๑) รถรางสายสีเหลืองจะวิ่งเขาไปในคณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
ประยุกต 

 ๒) ถนนหนาสํานักงานอธิการบดีจะลดลงจาก ๔ ชองทางจราจร เหลือ ๒ ชองทางจราจร 
 ๓) ไมอนุญาตใหจอดรถริมถนนบริเวณที่มีปายหามจอด หากฝาฝนจะถูกล็อคลอ และเสีย

คาปรับครั้งละ ๒๐๐ บาท 
 ๔) ที่จอดรถตรงขามสระวายน้ํา และตรงขามคณะวิทยาศาสตร สามารถจอดไดตั้งแตเวลา 

๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. 
 ๕) ปรับปรุงท่ีจอดรถบริเวณเรือนไทยใหมีความสวยงาม เพ่ือรองรับกิจกรรมที่เก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม 
 ๖) มหาวิทยาลัยมีแผนจะสรางอาคารจอดรถถาวร ๔ หลัง 
 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ ทรัพยอาจิณ เสนอวา ถนนหนาคณะเทคนิคการแพทย

ไมมีทางเดินเทา และอาจารยโสฬส ศิริไสย เสนอวา ลําโพงเสียงตามสายบางตัว สรางความรําคาญ และทําใหเสียสมาธิในการ
ทํางาน ประธานรับจะหารือกับผูรับผิดชอบ 

 อาจารยณรงศักดิ์ สอนใจ แจงเรื่องการตัดสินการประกวดชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
วา ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ แตยังไมเรียบรอย คณะกรรมการฯ ไดคัดเลือกรายชื่อถนนที่มีผูสงมาทั้งสาย
หลัก และสายรอง ผูไดรับการคัดเลือกมี ๕ คน ๕ รางวัล จะมีการประชุมพิจารณาตัดสินในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ เปาหมาย
หลัก ใหมีคําคลองจอง จดจํางาย 

 
๓ .๓ .๑๑ กรรมการประสานงานพัฒนาสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ 

คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   
  อาจารยดุสิต เลาหสินณรงค ผูแทนคณะกรรมการประสานงานพัฒนาสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 
๓.๓.๑๒ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
         รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๓.๔ การเผยแพรรายงานการประชุมสภาคณาจารยทางเว็บไซตของสภาคณาจารย 
 ที่ประชุมมีมติใหเผยแพรรายงานการประชุมสภาคณาจารยบนเว็บไซตของสภาคณาจารย หลังจากที่

ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยเรียบรอยแลว 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 
   ๔.๑ การจัดประชุมสภาคณาจารย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
  ประธานแจงวา เลขาธิการไดรางกําหนดการประชุมสภาคณาจารยครั้งตอไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยขอใหฝายเลขานุการสํารวจผูที่สามารถเขาประชุมได 
  ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดเสนอแนะใหการประชุมเนนประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  



 ๙

   ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภาคณาจารย จากวันพุธสัปดาหที่ ๑ ของเดือน เปนวันพุธสัปดาหที่ 
๒ ของเดือน 
   ประธานไดเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภาคณาจารย จากวันพุธสัปดาหที่ ๑ ของเดือน เปน
วันพุธสัปดาหที่ ๒ ของเดือน ทั้งนี้ เพ่ือนําขอมูลจากการประชุม กบค. และคณบดี มาพิจารณาใหความเห็นในการประชุมสภา
คณาจารย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไดทันตามเวลา 
   ที่ประชุมไดมีการพิจารณาแลว ยังมีปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับวัน เวลาวางไมตรงกัน ประธานจึง
ขอใหใชกําหนดการประชุมสภาคณาจารยตามเดิมไปกอน 

 มติที่ประชมุ  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 
 ที่ประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๒ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สําหรับสถานที่ใหรอผลจากการสํารวจจากฝายเลขานุการ 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน 
 ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 


